

ประจำวันที่ 22-28 มกราคม 2557

พาณิชย์ลุยระบายสต็อกข้าว สยามอินดิกาไฟล์

แหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้ จะมีการเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไปเพื่อระบายข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาล โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนม.ค.-ต้นเดือนก.พ. 2557 ซึ่งยังไม่ได้กำหนดชนิดและปริมาณโดยเป้าหมายจะยังอยู่ที่ทั้งปี 5 แสน-1 ล้านตัน ซึ่งยอมรับว่าต้องเร่งให้มีการระบายด้วยวิธีการประมูลทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) รอบใหม่ไม่สามารถทำได้ เพราะผลการสืบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ระบุว่า การระบายข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ไม่โปร่งใส จนต้องหยุดการระบายข้าวด้วยวิธีการดังกล่าวไว้ก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องเร่งระบายแบบเปิดประมูลทั่วไปแต่ก็ต้องระวังเรื่องการกำหนดปริมาณการระบายในแต่ละครั้ง เพราะจะมีผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด

ด้าน นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลเตรียมจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อระบายข้าวในโกดังนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องมาแต่แรก เพื่อระบายข้าวที่มีอยู่จำนวนมากในโกดัง แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้เปิดประมูลต่อเนื่องและมีความกังวลเรื่องราคาว่าจะไม่ได้ราคาสูงตามที่กำหนดไว้ ประกอบกับเอกชนมีความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใส ในวิธีการประมูล จึงทำให้การระบายข้าวด้วยวิธีการดังกล่าว ไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนมากนัก

แต่ขณะนี้เนื่องจากการระบายข้าวแบบจีทูจีในล็อตใหม่ ไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้ข้าวในโกดังมีปริมาณมากขึ้น เพราะว่าการรับจำนำก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รัฐบาลจึงควรเร่งระบายด้วยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งต้องทำอย่างโปร่งใส ไม่อำนวยการประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง และที่สำคัญคือต้องยอมรับว่า ขณะนี้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกไม่ได้สูงขึ้น โดยข้าวขาวอยู่ที่ประมาณตันละ 400 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับข้าวของเวียดนาม ซึ่งเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ หากมีการเปิดประมูลก็คาดว่าจะมีเอกชนเข้าร่วมประมูล แม้ว่าการแข่งขันในตลาดโลกจะทำได้ยากขึ้น เพราะที่ผ่านมาจากจากการที่ไทยเสียตลาดส่งออกข้าวไปมาก ทำให้ผู้นำเข้าหันไปซื้อข้าวจากประเทศผู้ส่งออกรายอื่นนอกจากไทย ดังนั้นเอกชนจึงต้องให้ความสำคัญในการบุกตลาดเพื่อให้ข้าวไทยได้รับความนิยมอีกครั้ง

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวในตลาดข้าวล่าสุด บริษัทสยามอินดิกาฯ ขณะประมูลส่งออกข้าวให้กับญี่ปุ่น โดยเป็นข้าวขาว 100% ปริมาณ 2 หมื่นตัน ในราคา 385 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าผู้ส่งออกข้าวรายอื่นหรือราคาตลาดข้าวไทยถึง 40 ดอลลาร์ต่อตัน โดยญี่ปุ่นตั้งเงื่อนไขว่าต้องเป็นข้าวคروبใหม่ในการส่งมอบเท่านั้น

"เป็นที่น่าแปลกใจ สยามอินดิกา กดราคต่ำเช่นนั้นได้อย่างไร เอาข้าวที่ไหนส่ง หรือเอาข้าวจากสต็อกรัฐบาลส่ง แล้วมีวิธีการไปนำข้าวออกจากสต็อกรัฐบาลได้อย่างไร แต่เขาอาจไม่มีต้นทุนในการทำธุรกิจแบบนี้อยู่แล้ว" แหล่งข่าวระบุ

นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การขายข้าวแบบจีทูจี กรมการค้าต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้อง เช่น ต้องมีการเปิดแอล/ซี ที่ชัดเจน ไม่ใช่วิธีการที่เข้าข่ายขอล่าหาที่ ป.ป.ช. ได้แจ้งไว้สำหรับกรณีการขายข้าวให้จีน ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับที่อ้างว่า ป.ป.ช. ไม่ให้ขายข้าวแบบจีทูจี

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556 ถึง 25 ม.ค. 2557 มีข้าวเปลือกรวม 10,709,403 ตัน เป็นข้าวของ องค์การ

คลังสินค้า (อคส.) 9,228,006 ตัน ข้าวของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 1,481,397 ตัน จำนวนใบประทวนรวม 1,853,482 ใบ ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงาน ณ วันที่ 19 ม.ค. ว่า ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่จำหน่ายข้าวเปลือกไปแล้ว 406,936 สัญญา เป็นเงิน 50,083 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้รับหนังสือตอบกลับ ความเห็นเรื่องการกู้เงินจำนวน 1.3 แสนล้านบาท ในโครงการรับจำนำข้าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า รัฐบาลรักษาการสามารถดำเนินการกู้เงินได้ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภา ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินแล้ว แต่สาเหตุที่ยังไม่มีการแถลงข่าวรายละเอียด ในเรื่องนี้เนื่องจากสถาบันการเงิน มีความกังวลว่าหากรัฐบาลเปิดเผยรายละเอียด การกู้เงินอาจส่งผลให้มีกลุ่มมวลชนไปปิดล้อมที่ทำการของธนาคารได้ ซึ่งแม้การปิดล้อมธนาคารจะไม่กระทบต่อการกู้เงิน แต่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคารโดยรวมทั้งหมด

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า คาดว่าการกู้เงินจำนวนนี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ โดยหลังจากนี้เงินที่รัฐบาลกู้จะโอนไปยังบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายให้กับชาวนาตามขั้นตอนต่อไป

นายสุวิชัย โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า สบน.เตรียมที่จะเปิดประมูลเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในโครงการจำนำข้าว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องการตีความ เรื่องการกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการรับจำนำว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 วงเล็บ 3 หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นความเห็นกฤษฎีกานั้น รัฐบาลสามารถดำเนินการได้

"วิธีการกู้เงินนั้น เราจะกู้เงินจาก ธนาคารพาณิชย์ก่อน ซึ่งเป็นการกู้ระยะสั้น ในลักษณะเป็นเงินกู้ระยะสั้น หรือ Bridge finance เพื่อดูแลสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยจำนวนเงินกู้ยืมนั้น เราจะทยอยกู้เป็นก้อนๆ หรือครั้งละไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าเงินจากการกู้ครั้งนี้ จะถึงมือชาวนาไม่เกิน 1 เดือน นับจากนี้" ทั้งนี้ การทำการเปิดประมูลเงินกู้ยืมนั้น ถือเป็นวิธีการปกติของ สบน.ในการบริหารภาระต้นทุน

"หลังจากที่ กู้จากธนาคารพาณิชย์แล้ว สบน.จะดำเนินการรวบรวมเงินกู้ดังกล่าวออกมาออกเป็นพันธบัตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งจะเป็เงินกู้ระยะยาวต่อไป" นายสุวิชัย กล่าว

ด้าน ธ.ก.ส. รายงานว่า ล่าสุด ธ.ก.ส.จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/2557 ไปแล้ว 407,600 ราย จากใบประทวน 1,853,482 ใบ จำนวนข้าวเปลือกทั้งสิ้น 10.7 ล้านตัน คิดเป็นเงิน 50,083.46 ล้านบาท

ด้าน นายเดชา ตูลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางการ เพื่อเข้าร่วมประมูลวงเงินสำหรับใช้ในโครงการรับจำนำข้าว แต่ในเบื้องต้นธนาคารต้องการความชัดเจนทางด้านกฎหมายก่อน แม้ว่ากฤษฎีกาจะตีความแล้วว่าสามารถเปิดประมูลวงเงินได้ หากทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ก็ไม่มีปัญหาที่จะเข้าร่วมประมูล

นายอาทิตย์ นันทวิทยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดประมูลวงเงินสินเชื่อให้กับ ธ.ก.ส. ถือเป็นเรื่องปกติของภาครัฐที่จะต้องค้ำประกัน แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ธนาคารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยหากทางการส่งหนังสือเชิญร่วมประมูลมา คงจะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารก่อนว่า ธนาคารจะดำเนินการอย่างไร

นายพลกร หวังหลี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดลูกค้าบริษัทและสถาบัน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า การเข้าร่วมหรือไม่คงต้องเห็นหนังสือที่ส่งมาก่อน แต่ในขณะนี้ยังไม่เห็นจดหมายจากทางการ หากส่งมาถึงธนาคารก็คงต้องพิจารณา โดยจะดูจากความเสี่ยงเป็นหลัก ซึ่งหากกระทรวงการคลังค้ำประกันก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยง

นายชัยพร จุฬามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงกรณีนี้ที่กระทรวงการคลัง เตรียมนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของ ธอส. ไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ว่า ที่ผ่านมา สหภาพฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ขอยืนยันว่ากรณี ธอส. นำเงินสภาพคล่องส่วนเกินให้กระทรวงการคลังใช้ในโครงการรับจำนำข้าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากการทำธุรกรรมธอส. ปล่อยกู้ได้เฉพาะเพียงแค่อยุอาสัย เท่านั้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขงปปช.ชุดใหญ่สอบจำนำข้าวถอดถอนนายกฯ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี วันที่ 27 ม.ค.57 เมื่อเวลา 12.00 น. นายวิชา มหาคุณ กรรมการและโฆษกปป.ช. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ป.ป.ช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย์ สมัยดำรงตำแหน่งรมว.พาณิชย์ และพวกรวม 15 คน ว่า หลังจากที่ได้เสนอโครงการรับจำนำข้าวได้ทำหนังสือไปยังผู้ถูกกล่าวหาให้ทราบแล้ว ในช่วงบ่ายวันที่ 27 ม.ค.นี้จะมีการประชุมเพื่อสรุปภาพรวมทั้งหมดว่า ใครแจ้งความจำนงจะรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ใครยังไม่ได้แจ้ง และมีใครยื่นขอขยายเวลาเอาไว้บ้าง โดยจะดูว่าจะครบกำหนดเมื่อใด รวมทั้งทางคณะกรรมการได้เสนอจะต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีที่ป.ป.ช.มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงมีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 66 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะประธานกขช.ได้ทราบถึงการทุจริตและความเสียหายจากการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่กลับละเลยไม่ดำเนินการระบยับยังอันอาจเป็นมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นายวิชา กล่าวว่า สำหรับกรณีของน.ส.ยิ่งลักษณ์นั้น หลังจากป.ป.ช.ได้ตรวจสอบเรื่องเดิมและพบว่า จากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะได้ยื่นร้องขอถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์มานั้น เห็นว่าตรงกับกรณีที่ป.ป.ช. ได้ตั้งข้อกล่าวหาน.ส.ยิ่งลักษณ์เอาไว้ โดยเป็นกรณีถอดถอน ไม่ใช่คดีอาญา ดังนั้น คดีถอดถอนจะสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าคดีอาญา แต่อย่างไรก็ตาม จะไต่สวนพร้อมกันไป ดังนั้น วันที่ 28 ม.ค.นี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปป.ช.ชุดใหญ่เพื่อให้รับรองในการตั้งคณะกรรมการปป.ช. ทั้งองค์คณะเพื่อพิจารณากระบวนการถอดถอนดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย โดยกระบวนการร้องขอถอดถอนนั้น เป็นการร้องว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งระบบ ถือเป็นเรื่องใหญ่ทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องกับที่คณะกรรมการปป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเอาไว้

เมื่อถามว่า แสดงว่าทางคณะกรรมการไต่สวน น.ส.ยิ่งลักษณ์จะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการปป.ช.ในวันที่ 28 ม.ค.เพื่อให้คณะกรรมการปป.ช. ทั้งคณะมาเป็นผู้รับผิดชอบกรณีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ใช่หรือไม่ นายวิชา กล่าวว่า ใช่ โดยจะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการปป.ช.ในวันดังกล่าว เนื่องจากเรื่องถอดถอนจะต้องให้คณะกรรมการปป.ช.ชุดใหญ่รับผิดชอบ เพราะไม่ใช่การเอาผิดทางอาญา เพราะการเอาผิดทางอาญานั้นจะต้องใช้เวลามากกว่า แต่กระบวนการถอดถอนจะเร็วกว่า

เมื่อถามว่า กรณีถอดถอนจะใช้เวลาพิจารณานานแค่ไหน นายวิชา กล่าวว่า “ก็จะเร็ว จะใช้เวลาคล้ายๆกับกรณีถอดถอนส.ส.-ส.ว. 308 ราย เนื่องจากเป็นเรื่องถอดถอนที่สื่อในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ” เมื่อถามย้ำว่า จะใช้เวลาพิจารณา 1 - 2 เดือนได้หรือไม่ นายวิชา กล่าวว่า “ไม่ถึงหรือครับ คิดว่าจะไม่ถึง”

เมื่อถามว่า ป.ป.ช. ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการตั้งอนุกรรมการไต่สวนก่อนหน้านี้ไปยังน.ส.ยิ่งลักษณ์แล้วหรือยัง นายวิชา กล่าวว่า ยัง เนื่องจากตรวจพบว่า มีกรณีร้องถอดถอนดังกล่าวของนายอภิสิทธิ์ด้วย จึงคิดว่าหากดำเนินการกระบวนการถอดถอนจะเร็วกว่ามาก

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับคำร้องขอถอดถอน.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่นายอภิสิทธิ์ และพวกยื่นคำร้องต่อป.ป.ช.ไว้ นั้น เป็นหนึ่งในคำร้องจากทั้งหมด 7 - 8 คำร้องที่มีผู้ยื่นร้องต่อป.ป.ช.เพื่อเอาผิดน.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะ ในกรณี บริหารโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลผิดพลาด และอาจมีการทุจริตในนโยบายรับจำนำข้าว โดยนายอภิสิทธิ์ได้ยื่น ร้องขอถอดถอน.ส.ยิ่งลักษณ์ ในประเด็นกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตนโยบายรับจำนำข้าว เป็นการทำให้ระบบ ตลาดข้าว จนมีการทุจริตทุกขั้นตอน และโยงไปถึงการขายค่าแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมายื่นเอาไว้ ภายหลังจากที่ ฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจน.ส.ยิ่งลักษณ์ และครม. เกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายรับจำนำข้าว

ทั้งนี้ สำหรับการตั้งคณะกรรมการป.ป.ช.ทั้งองค์คณะเพื่อไต่สวนกรณีถอดถอน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นไปตาม มาตรา 19 (1) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ซึ่งระบุว่า การไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนการถอดถอนนั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป.ป.ช.ที่ สามารถตั้งคณะกรรมการป.ป.ช.ทั้งองค์คณะเป็นผู้ไต่สวนได้ หากเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้น ในที่ประชุม คณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ในวันอังคารที่ 28 ม.ค.นี้ จะมีการขอมติที่ประชุมให้คณะกรรมการป.ป.ช.เต็มองค์คณะ เป็นผู้ไต่สวนเพื่อถอดถอน.ส.ยิ่งลักษณ์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คลังค้นหาเงินจ่ายชวหา จิตตกหวั่นแบงก์ปล่อยกู้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจการกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท เพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่ยังค้างจ่ายอีกกว่า 1 แสน ล้านบาท กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายกิตติรัตน์เชื่อมั่นว่าสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็น ให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้ภายในสัปดาห์นี้

สำหรับขั้นตอนการกู้เงินนั้น นายกิตติรัตน์ได้ยืนยันกับ สบน. ว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ เห็นชอบการปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่งดการกู้เงินจากการออก พ.ร.บ.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ที่คาดว่าจะก่อหนี้ในปีนี้ได้ 1.2 แสนล้านบาท และไปเพิ่ม การค้าประกันเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1.3 แสนล้านบาทแทน เพื่อไปจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรัฐบาลได้ทำเรื่องถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งทาง กกต.ระบุว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเอง รัฐบาลจึงทำเรื่องไปถามกฤษฎีกาว่าสามารถกู้เงินได้ หรือไม่ หากว่ากฤษฎีกาตอบว่ากู้ได้ก็ถือรัฐบาลได้ดำเนินการต่างๆ ครบถ้วน ก็ทำให้กระทรวงการคลังค้าประกัน เงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม.อีกครั้ง

สำหรับการกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท ได้วางแผนที่จะกู้กับธนาคารโดยตรง เพราะดำเนินการได้รวดเร็วกว่า การออกพันธบัตร เนื่องจากรัฐบาลต้องรีบใช้เงินจ่ายเกษตรกรที่ค้างมาเป็นเวลาหลายเดือน โดยจะทำหนังสือไป ถึงธนา การทั้ง 33 แห่งในประเทศไทย ยื่นเสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ โดยกระทรวงการคลังจะเลือกจากผู้ ที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อน

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวยืนยันว่า การกู้เงินรับจำนำข้าวจากธนาคารครั้งนี้อาจจะกู้ได้ยาก เพราะหลาย ธนาคารปฏิเสธที่จะปล่อยกู้ให้กับรัฐบาล ทั้งธนา การกรุงไทย และธนาคารออมสิน เพราะมีผู้ชุมนุมประท้วงไปกดดัน ไม่ให้ปล่อยกู้ นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งกังวลว่าการปล่อยกู้จะไม่ถูกต้อง เพราะไม่ แน่ใจว่าการ ดำเนินการของรัฐ บาลไปขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในภายหลัง

"ต้องยอมรับว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเป็นกังวลว่าภาพลักษณ์ของธนาคารจะออกมาไม่ดี ถ้าปล่อยกู้ ให้กับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่มีทั้งการทุจริตและความเสียหายเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ กระทรวงการคลังต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้น" แหล่งข่าวกล่าว

นายสุวิทย์ โจนวานิช ที่ปรึกษา สบн. เปิดเผยว่า สบн. คิดว่ายังมีหลายธนาคารต้องการปล่อยกู้ในโครงการรับจำนำข้าว แม้ว่าโครงการจะมีปัญหา เพราะการปล่อยกู้ของธนาคารจะคิด ถึงเรื่องความปลอดภัยในการกู้ และผลตอบแทนที่ได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งการปล่อยกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ถือว่ามีความปลอดภัย ร้อยเปอร์เซ็นต์ และการปล่อยกู้เป็นวง เงินที่สูง ทำให้ธนาคารไม่ต้องเหนื่อยไปหาลูกค้าสินเชื่อรายอื่น อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานกฤษฎีกาตอบว่ากระทรวงการคลังไม่สามารถกู้เงินจำนำข้าวเพิ่ม 1.3 แสนล้านบาท ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหาเงินจากแหล่งอื่นมาจ่ายให้กับเกษตรกร

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์ ยันรัฐบาลจ่ายค่าจำนำข้าวแน่ ขอชาวหอออกกฤษฎีกาตีความ

นายยรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ชาวนาหลายจังหวัดรวมตัวปิดถนนเพื่อประท้วง รัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินค่าจำนำข้าวได้ว่า รัฐบาลมีความต้องการจ่ายเงินให้ชาวนาอย่างครบถ้วน ไม่ได้เบี้ยวหนี้หรือไม่ยอมจ่าย แต่เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ ดังนั้นการจะกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวและจ่ายเงินให้ชาวนานั้น จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้ง และต้องไม่เป็นภาระผูกพันถึงรัฐบาลใหม่

อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการกู้เงินได้หรือไม่ ถ้าสามารถกู้ได้ รัฐบาลเตรียมที่จะกู้แล้ว 130,000 ล้านบาท แต่คงไม่สามารถบอกได้ว่าจะมาจากแหล่งเงินกู้ใด

"โครงการรับจำนำข้าว เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะไม่จ่ายเงินให้ชาวนา แต่เมื่อยุบสภา ทำให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ การจะใช้เงินงบประมาณหรือการกู้เงินเพิ่มต้องทำให้ถูกต้อง ที่ผ่านมารัฐบาลจ่ายเงินตรงมาโดยตลอด ไม่เคยหลอกหลวงชาวนา ดังนั้นจึงขอให้ชาวนาใจเย็นๆ รับรองว่ารัฐบาลจ่ายเงินให้แน่นอน" รรมช.พาณิชย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบริษัท จีเอสเอสจี ที่กวางโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ที่ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพื่อต้องการให้สื่อมวลชนเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีตัวตนจริง และต้องการให้ผู้บริหารบริษัท จีเอสเอสจี ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวจากไทยครั้งนี้นั้น ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งยกเลิกการเดินทางแล้ว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ประมูลข้าวเอฟเฟด 1.48 แสนตัน

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1.48 แสนตัน ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอฟเฟด) รอบ 4 มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาส่วนต่าง (ค่าเบสิส) ทั้งหมด 19 ราย จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 27 ราย เพิ่มขึ้นจากการประมูล เอฟเฟดรอบก่อนที่มีผู้ยื่นเสนอราคาส่วนต่าง 8 ราย จากผู้ลงทะเบียน 22 ราย ถือว่ามีผู้ร่วมประมูลมากที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดระบายข้าวผ่านเอฟเฟดของรัฐบาลชุดนี้ และยังมี การเสนอราคาดีขึ้นด้วย ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาอนุมัติขายได้ภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ การเสนอราคาส่วนต่าง ข้าวขาว 5% ที่เปิดระบายทั้งหมด 1.1 แสนตัน มีผู้เสนอราคาส่วนต่างครบทุกกองเฉลี่ยลบ 0.99 บาท ถึงลบ 3.10 บาท/กิโลกรัม (กก.) โดยราคาดีขึ้นกว่าการประมูลรอบก่อนที่มีการเสนอราคาส่วนต่างลบ 1.80 ถึงลบ 4 บาท/กก. ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ที่มีการเปิดระบาย 3.84 หมื่นตัน มีผู้เสนอราคาส่วนต่างลบ 1.50 บาท ถึงลบ 3.90 บาท/กก. ราคาดีขึ้นกว่าการประมูลรอบก่อนที่มีการเสนอราคาส่วนต่างลบ 2.38 บาท ถึงลบ 7 บาท/กก.

"การยื่นประมูลมากขึ้น น่าจะเกิดจากผู้ประกอบการมีความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ทั้งที่สถานการณ์ขณะนี้ รัฐบาลเหมือนกับหลังชนฝา ถ้าจะกดราคาก็สามารถทำได้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเร่งการระบายผ่านตลาดเอฟเฟดต่อ

ไป เพราะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้ โดยจะระบายรอบต่อไปภายในสัปดาห์หน้า ปริมาณ 1.5-2 แสนตัน เพื่อนำเงินที่ได้จากการระบายข้าวมาจ่ายให้แก่เกษตรกรที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำ" นายบรรจงกล่าว

นายบรรจง ตั้งจิตต์วัฒนกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย และเจ้าของบริษัท พิจิตรร่วมเจริญ 2 ไรซ์ กล่าวว่าได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ ระบายข้าวโดยผ่านตลาดเอฟเอต มากขึ้น โดยระบายครั้งละ 5 แสนตันขึ้นไป เพราะเป็นตลาดที่สร้างความเชื่อมั่น และไม่ติดขัดระเบียบใดๆ รัฐบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการระบายข้าวนอกกรอบ โดยเปิดให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศยื่นซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลนั้น มองว่าผู้ประกอบการรายเล็กจะเสียเปรียบ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์จันทรอกใช้ AFET เปิดประมูลข้าวหาเงินจ่ายชานา

จากกรณีที่ชานาในหลายจังหวัด ออกมาชุมนุมปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงิน ให้กับชานาที่นำข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำปี 2556/2557 ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีมากถึง 10-11 ล้านตัน ข้าวเปลือก ซึ่งกว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ต้องใช้งบกว่า 1.8 แสนล้านบาท

แต่รัฐบาลมีเงินเพียง 5 หมื่นล้านบาท ที่เหลือจากกรอบวงเงินเดิมในปีการรับจำนำปี 2554/2555 และปี 2555/2556 ดังนั้น จึงต้องเร่งหาเงิน โดยใช้มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติไว้ 2.7 แสนล้านบาทมาบีบบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลดสภาพคล่องออกมาให้กู้อีก 1.3 แสนล้านบาท แต่จนแล้วจนรอด ธ.ก.ส.ไม่สามารถทำตามความต้องการของรัฐบาลได้ ทำให้ความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลเสื่อมถอยลง ส่อเค้ารุนแรงขึ้นและเสียฐานเสียงในช่วงที่มีการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทางออกทางเดียวที่จะแก้ปัญหาคือการเร่งปล่อยระบายสต็อกข้าวสารที่กumulไว้กว่า 15 ล้านตัน เพื่อนำเงินมาคืน แต่หนทางไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีความเห็นว่า ให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแนวทางการระบายข้าวเอง เพื่อจะต้องไม่เป็นภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดใหม่

หมายความว่า รัฐบาลต้องเลือกวิธีการระบายข้าวที่โปร่งใสมากพอที่จะอธิบายต่อสังคมได้ ซึ่งมีเพียงวิธีเดียวคือ การระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติอนุมัติกรอบการระบายไว้ที่ 5 แสน-1 ล้านตัน จนถึงสิ้นปี 2557 และเป็นวิธีที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ ไม่เสี่ยงกับการถูกร้องเรียนความมิชอบต่างๆ

ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เคยระบายข้าวผ่านตลาด AFET ในปีที่ผ่านมาทั้ง 3 รอบ เปิดประมูลปริมาณรวม 512,369.52 ตัน แต่อนุมัติขายไปเพียง 109,815 ตัน หรือเพียง 30% เท่านั้น ยังระบายช้า ผู้สนใจน้อยผิดกับการประมูลล่าสุดครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 นี้ ที่คึกคักขึ้นถนัดตา มีผู้ยื่นเสนอราคาส่วนต่าง (Basis) ผ่าน AFET สูงสุด 19 ราย จากครั้งก่อนที่มีเพียง 8 ราย และให้ราคาส่วนต่างที่ดีที่สุดนับจากเปิดประมูลมาก่อนหน้านี้

เอกชนหลายรายที่เข้าร่วมประมูลให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทำให้มั่นใจที่จะเข้าร่วมประมูลเป็นเพราะมติคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)แจ้งข้อกล่าวหา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมพวกรวม 15 คน ในข้อกล่าวหาว่าการขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) เป็นเท็จ ไม่มีการส่งออกจริง

พร้อมทั้งให้ชะลอการดำเนินการขายข้าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในทันที ทำให้พวกเขามั่นใจว่า "ช่องทางระบายพิเศษ" ที่เคยปล่อยข้าวสต็อกรัฐบาลออกมาอย่างลับ ๆ ในช่วง 3 ปีแห่งการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด กำลังถูก "ตอกฝาโลง" และหวังว่ากลไกตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดระบายข้าวใหม่พร้อมกำหนดเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) โดยให้คลังกลางเป็นผู้รับผิดชอบคุณภาพข้าวที่นำมาเปิดประมูล สกัดค่าครหาเรื่องคุณภาพ จากที่ผ่านมาผู้ซื้อจะต้องยื่นซื้อตามสภาพข้าวที่ไปตรวจสอบเองในแต่ละคลัง

ไม่เพียงเท่านั้นนายบรรยงพวงราช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้ออกโรงเชิญโรงสีและผู้ส่งออกไปทำความเข้าใจก่อนวันประมูลเบซิส 1 วัน โดยจุดประสงค์เปลี่ยนท่าทีชัดเจนว่าต้องการขอความช่วยเหลือจากเอกชน

สภาวะตลาดช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวของเวียดนามยังไม่ออกจนกว่าจะถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ราคาข้าวสารตลาดภายในประเทศปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 13,000 บาทต่อตัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่จะอยู่ประมาณ 12,000 บาทต่อตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประมูลข้าวรอบที่ 4 จบลงไปแล้ว ในระดับราคาเบซิสที่ดีมากกว่าเดิม แต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ารัฐบาลจะได้ "ราคาประมูล" เท่าไหร่ และจะแก้ไขปัญหาชอร์ตเงินจำนำได้หรือไม่ เพราะเงื่อนไขของการประมูล รัฐบาลจะได้รับเงินค่าข้าวก็ต่อเมื่อถึงเวลาส่งมอบจริงในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

หลังประมูลแล้วผู้ชนะประมูลและองค์การคลังสินค้าจะเข้าไปเปิดสัญญาซื้อขายใน AFET เมื่อถึงกำหนดรับมอบก็จะล้างสัญญา คือซื้อขายเพื่อออกจากตลาดตามเงื่อนไข ได้ราคาขาย x บาทแล้วจึงนำราคามาหักลบกับราคาสวนต่างเบซิสที่เสนอไปในตอนประมูลกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วจึงทราบมูลค่าการขายข้าวที่แท้จริง

แต่ไม่ว่าจะเร่งเพิ่มความถี่และปริมาณการระบายข้าวครั้งที่ 5 อีก 2.5 แสนตันในสัปดาห์หน้าก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาชอร์ตเงินจำนำได้ ดังนั้นอาจต้องหันกลับไปพึ่งวิธี "ประมูลทั่วไป หรือจับคู่ซื้อ" เช่นเดิมด้วย เพื่อให้ได้เงินเร็วขึ้น โดยจะต้องเปิดทีโออาร์โปร่งใสให้ทุกคนเข้าร่วม ยอม "เสียน้อยเสียยาก ดีกว่าเสียมากเสียง่าย" หรือเรียกว่ายอมขาดทุนจากการระบายยังดีกว่าโดนใครบางคน "อมเงิน" แน่นนอน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

'บรรยง' ดึงสื่อพิสูจน์จู่โจมข้าวจีน

นายบรรยง พวงราช รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้จะนำคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปประเทศจีน (เดิมกำหนดไว้ 26-28 ม.ค.แต่เลื่อน) เพื่อพิสูจน์หลักฐานการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจู่โจม ระหว่างรัฐบาลไทยกับตัวแทนรัฐวิสาหกิจจีนว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนจริงหรือไม่ หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้แจ้งข้อกล่าวหาอดีตผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุการขายข้าวแบบจู่โจมระหว่างรัฐบาลไทยกับตัวแทนรัฐบาลจีนไม่เกิดขึ้นจริง รวมไปถึงกรณีที่ต้องคัดค้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรียกร้องให้ ป.ป.ช. เร่งยึดทรัพย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนั้น ในเรื่องนี้มองว่า ป.ป.ช. ซ้ำมุมความผิดในคดีดังกล่าวโดยไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอย่างเพียงพอ เพราะที่ผ่านมากการเจรจาขายข้าวแบบจู่โจมทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ดังนั้นในการเดินทางครั้งนี้จะนำคณะสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปเมืองกวางโจว ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท GSSG Imp. & Exp. Corp ตัวแทนรัฐบาลจีน เพื่อพิสูจน์หลักฐานว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนจริง โดยมีกำหนดการฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและโครงสร้างของบริษัท รวมถึงการพบปะหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวแบบจู่โจม ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับบริษัท GSSGฯ และเยี่ยมชมกิจการด้วย

สำหรับบริษัทจีเอสเอสจี ตั้งอยู่เมืองกวางโจว เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนในการทำสัญญาซื้อขายข้าวจากรัฐบาลไทย และได้ถูกกล่าวหาจากป.ป.ช. ว่าการซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยไม่ผ่านการรับรองจากคอปโก้(หน่วยงานของจีนดูแลการนำเข้า-ส่งออกธัญพืช) แม้ว่าจะมีการยืนยันว่าจีเอสเอสจีเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนจริง แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจในการมาซื้อข้าวแบบจู่โจมกับไทยแต่อย่างใด ดังนั้นในการเดินทางครั้งนี้จะนำสื่อมวลชนไปพบปะกับผู้บริหารของจีเอสเอสจี เพื่อตอกย้ำว่ารัฐบาลไทยมีการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนจริง โดยผ่านตัวแทนรัฐบาล

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ" กรณีที่นายบรรยงจะนำคณะสื่อมวลชนเยือนจีนว่า เสี่ยงบโดยใช่เหตุ เพราะอีกด้านสามารถพิสูจน์ความจริงได้โดยไม่

ต้องเดินทางให้เปลืองงบ โดยกระทรวงพาณิชย์ต้องไปหาหลักฐานมายืนยัน เช่น ไปหาใบขนสินค้าขาออกที่ผ่านพิธีศุลกากรของไทยว่าส่งออกไปจีนวันไหน ใครเป็นคนส่งมอบสินค้าแทนรัฐบาลไทย ปริมาณเท่าไร ลงท่าเรือไหน เรือชื่ออะไร ไปจีนจริงหรือไม่ หรือไปที่ไหน เรือไปถึงปลายทางเมื่อไหร่ ขึ้นท่าเรือไหน ในเรื่องหลักฐานเอกสารเหล่านี้ถ้ามีจริงสามารถไปหาหลักฐานเอกสารมายืนยันได้แน่

"ขอให้จับตาอาจมีการจัดฉากและปลอมแปลงเอกสารที่ปลายทาง มีการนำข้าวจำนวนหนึ่งไปใส่ไว้ในโกดังและกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวจีทูจี ส่วนที่เหลือขายไปหมดแล้ว ซึ่งข้าวจีทูจีกับจีนที่ระบุว่า เป็นล้านตันเป็นจีทูจีเทียมแน่นอน ระวังสื่อจะตกเป็นเครื่องมือไปรับรองเขา เพราะคอปโก้ของจีนก็เคยยืนยันว่าไม่มีจีทูจี และระบุว่า หากปล่อยให้รัฐวิสาหกิจจีนที่มีเป็นหมื่นๆ บริษัทนำเข้าข้าวได้โดยเสรียุ่งแน่ และโควตานำเข้าข้าวเขาก็มีอยู่อย่างจำกัด ส่วนจีเอสเอสก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา ไม่เกี่ยวกับข้าว ดังนั้นขอคุณบรรจงจงอย่าได้พยายามบิดเบือนความจริง"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

แต่งตั้งบหลอกขาดทุนข้าวถุง

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ (กมธ.) วุฒิสภา เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา กมธ.ได้เชิญนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาชี้แจงเรื่อง การชดเชยการขาดทุนจากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อจัดทำข้าวถุงราคาประหยัดให้กับประชาชน แต่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในมาชี้แจงแทนร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปี 2557 ให้จ่ายชดเชยที่โครงการจัดทำข้าวถุง 7,048.15 ล้านบาท จากบที่กระทรวงพาณิชย์ขอไว้ในตอนแรกประมาณ 7.100 ล้านบาท ปรากฏสำนักงบประมาณได้มีการจ่ายจริงเพียง 5.9 พันล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีพิรุณและข้อสงสัย ส่อเจตนาทุจริตที่นำเงินงบประมาณของหลวงมาใช้ชดเชยเยียวยาโครงการนี้ที่มีการทุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังมีเจตนาตั้งบชดเชยไว้สูงเกินจริง หากอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบจะทำให้ประเทศชาติเสียหายมาก

"ที่สำคัญในส่วนของสำนักงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 เป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับโครงการนี้นับว่าเป็นการใช้เงินผิดประเภทหรือไม่ และในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทุจริตโครงการข้าวถึงมองว่าเป็นการจัดฉากขึ้นเท่านั้น เพราะผู้ที่มีความผิดมีอำนาจเหนือกว่าผู้ตรวจสอบ จึงยากที่จะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ ดังนั้นการทุจริตโครงการข้าวถุง 2.5 ล้านตัน ควรให้องค์กรอิสระเป็นผู้ตรวจสอบมากกว่า"

ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การจ่ายเงินนั้นได้ดำเนินการตามมติครม. และก็มีมีการตรวจเอกสารที่มีการรับรอง การขาย แล้วจะมีการจ่ายชดเชยตามความจริง 5.9 พันล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่หายไปกว่า 2 พันล้านบาทนั้นก็ต้องให้สังคมตรวจสอบเองว่าคืออะไร

ด้าน นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า กรมการค้าภายใน ที่เป็นตัวแทนมาชี้แจงในครั้งนี้เปิดเผยว่า การตั้งบเบิกชดเชยขาดทุนข้าวถุงนั้นเป็นไปตามที่อคส. และกรมการค้าต่างประเทศเสนอ เข้าใจว่าตัวเลขแรกเป็นการขอชดเชยข้าวถุง ตัวเลขที่ 2 เป็นการเจรจาต่อรอง ส่วนรอบที่ 3 เบิกจ่ายจริง ซึ่งลึกลงแล้วไม่ทราบ ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน ที่มีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ล่าสุดมีความคืบหน้าไปกว่า 50%

รศ.กอบกุล พันธุ์เจริญวรกุล รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการควรทำหน้าที่สื่อถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชี้ให้เห็นสภาพปัญหาว่าหากรัฐบาลยังคง

ดำเนินโครงการรับจำนำข้าว จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลด้วยว่า หากยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว แล้วจะมีแนวทางอื่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไร เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่อโครงการรับจำนำข้าว เพื่อพิจารณาให้ทางคณะกรรมการควรเร่งทำหนังสือไปยังรัฐบาล (ราชการ) เพื่อให้ยุติการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวก่อน และให้เกษตรกรได้รับเงินจากการรับจำนำข้าวอย่างทั่วถึง และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ขณะที่นายบรรชา พงศ์อายุกุล ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการ มองว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ควรเพิ่มอัตราการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก 1 พันบาทต่อตัน จากเดิมประกันรายได้ที่ 1.1 หมื่นบาทต่อตัน ทั้งนี้ข้อดีของประกันรายได้คือ ไม่ทำให้โรงสี พ่อค้าคนกลาง และข้าราชการได้รับประโยชน์จากโครงการ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

สรรพากรจ่อฟัน 17 บริษัทร่วมโกงภาษีข้าว

สรรพากรรอหนังสือคำสั่ง เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 17 บ.ค้าข้าวจากป.ป.ช. แจงโทษสมรู้ร่วมคิดโกงภาษีค้าข้าว และล่าสุด แจงขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 1 ปี พร้อมรับสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)มีคำสั่งให้กรมสรรพากรคำนวณภาษีให้ถูกต้องจาก 17บริษัทผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศนั้น นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยฐานเศรษฐกิจ ว่า ขณะนี้กรมยังไม่เห็นหนังสือจากคณะ ป.ป.ช. ให้กรมเรียกประเมินและเรียกเก็บภาษี กับผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ มีหลักฐานปรากฏไปถึงบริษัทที่รับซื้อทั้งรายย่อยและรายใหญ่ 17 ราย ให้ครบถ้วนในชั้นตอนจะดำเนินการอย่างไรนั้นยังต้องรอคำสั่งจากอธิบดีก่อน

ขณะที่แหล่งข่าวกรมสรรพากร ระบุว่า ตอนนี้อยู่ต้องรอให้ทางป.ป.ช. ส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดมาก่อน จากนั้นกรมจะดำเนินการเรียกผู้ประกอบการค้าข้าวทั้ง 17 ราย ให้นำหลักฐานมาแสดง ว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในข้าวจีทูจีหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายกับกระทรวงพาณิชย์และหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อประเมินภาษีใหม่ให้ครบถ้วนถูกต้อง ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล หากไม่มีหลักฐานการได้มาของข้าวล็อตดังกล่าว ถือว่ามีความผิดมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหักกับรายได้จากการขายข้าวก่อนคำนวณภาษี และถ้ารู้ว่าเอกชนกับเจ้าหน้าที่รัฐสมรู้ร่วมคิดกัน ทำให้กรมเก็บภาษีได้น้อยลงหรือทำให้รัฐสูญเสียรายได้ จะเข้าข่ายมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร จำมีโทษจำคุก 3-7 ปี โทษปรับ 2,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ กรมได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2558

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

รัฐบาลออกกฎหมายกู้เงินจ่ายจำนำข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางการสรรหาเงินให้กับเกษตรกรที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต 2556/2557 หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วินิจฉัยให้รัฐบาลใช้ดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมเมื่อวานนี้

ทั้งนี้ ขณะนี้ทางฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกู้เงินเพิ่มเติมในโครงการรับจำนำข้าวที่ยังค้างไว้ 130,000 ล้านบาท ซึ่งต้องรอการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องอำนาจในการกู้เงินของรัฐบาลรักษาการ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลได้หาแนวทางการกู้เงินไว้พร้อมแล้ว หากกฤษฎีกาตีความให้ทางรัฐบาลสามารถกู้เงินเพิ่มได้ก็จะดำเนินการกู้ทันที และจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากที่มีการกู้เงินแล้ว

ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมพาสื่อมวลชนไปประเทศจีน เพื่อแสดงหลักฐานและเอกสารที่ชัดเจนในสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกมาสอบสวนการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าว 15 คน ได้ทำการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

ด้านนายสงเสริม ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ถือใบประทวนแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวกว่า 1.4 ล้านรายในระหว่างที่รอเงินกู้จำนวน 1.3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ธ.ก.ส. ได้เห็นชอบในหลักการให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้เกษตรกรสามารถมาขอใช้วงเงินกู้ได้มากขึ้น โดยเบื้องต้นตั้งวงเงินไว้ 4-5 หมื่นล้านบาท และขยายวงเงินต่อรายจากในวงเงินไม่เกิน 20% ของมูลค่าผลผลิตตามใบประทวนเป็นให้กู้ได้ถึง 80% แต่จะพิจารณาตามราคาตลาดไม่ใช่ราคาจำนำ

อีกทั้งยังลดหย่อนการใช้หลักประกันให้ด้วย ที่สำคัญยังพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ด้วยจากเดิมที่อยู่ในระดับ 7% จะลดลงมาเหลือ 3-5% เท่านั้น นอกจากนี้ส่วนของลูกค้าที่มีกำหนดครบชำระหนี้ในเดือนมีนาคมนี้หลายแสนราย ธ.ก.ส. ก็จะขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 6-12 เดือนโดยไม่คิดเบี้ยปรับในอัตรา 3% อีกด้วย

"ธ.ก.ส.พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรระหว่างที่รอเงินกู้โดยก่อนหน้าที่ตั้งวงเงินช่วยเหลือไว้ 5 พันล้านบาท แต่ชาวนาไม่สนใจมาก เพราะดอกเบี้ยสูงและให้วงเงินน้อยแต่เมื่อมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ก็เชื่อว่าลูกค้าจะให้ความสนใจมากขึ้น เพราะบางรายหันไปกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้ธนาคารหากมากู้โครงการนี้ดอกเบี้ยถูกกว่ามาก และยังสามารถชำระหนี้เดิมได้ด้วยหรือจะเอาไปลงทุนใหม่ก็ได้ ส่วนการใช้วงเงินมากแค่ไหนคงขึ้นอยู่กับ ธ.ก.ส. จะได้เงินมาจ่ายค่าจำนำข้าวได้หมดเมื่อใด" นายสงเสริมกล่าว และว่าเชื่อภายในเดือนมีนาคมนี้น่าจะจ่ายเงินได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะชำระหนี้คืนได้ตามปกติจากปีก่อนจ่ายเข้ามา 90% ปีนี้อาจลดลงบ้างแต่เกินครึ่งอย่างแน่นอน โดยมองว่าหนี้เสียจะเพิ่มจากปีก่อน 4% มาอยู่ที่ 4.3% เท่านั้น

ที่มา สำนักข่าวไทย

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-23 ม.ค. 2557 มีจำนวน 265,413 ตัน มูลค่า 107.076 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 28.13% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 207,137 ตัน มูลค่า 91.711 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ในเดือนนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The General Statistics Office) คาดการณ์ว่า จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 350,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปีนี้จะคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.5-7 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

กระทรวงเกษตรกัมพูชา (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า ในปี 2013 ที่ผ่านมา กัมพูชามีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9.3 ล้านตัน เท่ากับปีก่อน พร้อมทั้งคาดว่าในปีนี้นักกัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวเปลือกส่วนเกินที่สามารถส่งออกประมาณ 4.78 ล้านตัน หรือประมาณ 3 ล้านตันข้าวสาร

ทั้งนี้ นาย Hean Vanhorn ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการอำนวยความสะดวกการส่งออกข้าวสาร (director of the single window secretariat for facilitating milled rice exports) ได้เรียกร้องให้ผู้ส่งออกเพิ่มการส่งออกข้าวไปต่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวได้ถึง 1 ล้านตันในปี 2015 ซึ่งในปัจจุบันนี้ กัมพูชามีบริษัทส่งออกจำนวน 84 บริษัท โดยมีการส่งออกไปยัง 66 ประเทศทั่วโลก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความตกลงซื้อขายข้าวระหว่างบริษัท Amru Rice Cambodia กับกลุ่มบริษัท Hanwha Corporation จากเกาหลีใต้ โดยคาดว่าจะเริ่มมีการส่งออกข้าวได้ในเดือนนี้ ซึ่งล็อตแรกที่ส่งออกจะเป็นข้าวหอมของกัมพูชาจำนวน 5,000 ตัน

ทั้งนี้ในอนาคตเกาหลีใต้จะมีการลงทุนด้านโรงสีข้าวในกัมพูชา รวมทั้งการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมข้าวด้วย
[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อินโดนีเซีย

องค์การพลการของอินโดนีเซีย (Indonesia's state-owned logistics board; Bulog) ระบุว่าในปีนี้มีแผนที่จะจัดซื้อข้าวจากเกษตรกรในประเทศประมาณ 3.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.62% จากปีที่แล้วที่รับซื้อประมาณ 3.62 ล้านตัน

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทาง Bulog ได้ระบุว่าอินโดนีเซียยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวสำหรับปีนี้ เพราะสต็อกข้าวมีเพียงพอแล้ว โดยขณะนี้มืออยู่ประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภคไปจนถึงเดือน ก.ย. ศกนี้

ในแต่ละปี Bulog มีความต้องการข้าวประมาณ 3.4 ล้านตัน เพื่อใช้ในโครงการอุดหนุนด้านอาหารแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยในปีนี้นี้คาดว่าจะมีความต้องการใช้ข้าวในโครงการนี้เพิ่มขึ้น

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าในปีนี้นี้ ประเทศอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 37.7 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่ความต้องการบริโภคจะมีประมาณ 39.8 ล้านตันข้าวสาร

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (Customs General Administration; CGA) รายงานว่า ในปี 2013 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.24 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.36 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งรายงานโดยศูนย์ข้อมูลด้านธัญพืชและน้ำมัน (China National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) ส่วนการส่งออกนั้น จีนส่งออกข้าว 478,370 ตัน ในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้จากข้อมูลของ สำนักงานศุลกากรจีนระบุว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2013 จีนนำเข้าข้าวประมาณ 927,500 ตัน ลดลง 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.31 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2013 โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศเวียดนาม แม้ว่าในช่วงระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. จะมีการยกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมากเนื่องจากราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

ในเดือน ธ.ค. 2013 ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 208,100 ตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 180,500 ตัน ในเดือน พ.ย. แต่ลดลง 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 215,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตามการนำเข้าข้าวในปีที่ผ่านมา มีปริมาณต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้ที่ 3.2 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าตัวเลขการนำเข้าบางส่วนที่ขาดหายไปเป็นส่วนที่มีการนำเข้าโดยผ่านตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศพม่า

สำหรับในปี 2013/14 นี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 3.4 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 146 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 141.5 ล้านตัน ลดลง 10.5% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลด้านธัญพืชและน้ำมัน (China National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) ระบุว่า การนำเข้าข้าวจำนวนมากในปี 2013 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงและอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาข้าวภายในประเทศ ส่วนในปีนี้อาจจะยังคงมีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.24 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

มัลดีฟส์

แหล่งข่าววงการค้ารายงานว่า ประเทศมัลดีฟส์ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่งจำนวน 9,000 ตัน โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 27 ก.พ. ศกนี้ ซึ่งข้าวหนึ่งจะต้องมาจากประเทศสหรัฐฯ ปากีสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ยุโรป หรือ อเมริกาใต้ก็ได้

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิ (1121, PUSA) จากประเทศอินเดีย จำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน ในวันที่ 3 ก.พ. 2557 โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 7 ก.พ. ศกนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 2 ก.พ. 2557 โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 6 ก.พ. ศกนี้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าในปี 2013 ที่ผ่านมาอิรักนำเข้าข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน โดยในแต่ละปีอิรักมีผลผลิตข้าวประมาณ 200,000 ตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณปีละ 1.5 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com